



hiệp thông & PHỤC VỤ

TUẦN TIN CỘNG ĐOÀN CHÚA KITÔ PHỤC SINH

7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210 |

website: cdcktpsstockton.com - facebook: cdcktps stockton

23-10
2022



Tràng
Mân Côi
kính dâng
Mẹ!



Mẹ Fatima nhắn gởi:
**HÃY SIÈNG NĂNG LẤN
CHUỖI MÂN CÔI**

Hãy cùng Cộng Đoàn suốt tháng 10:
lần chuỗi Mân Côi lúc 6:30PM

KINH MÂN CÔI, lời kinh đầy ơn phúc

Không vị thánh nào mà không yêu mến Mẹ Maria và các ngài yêu mến kinh Mân Côi!

Các vị Giáo Hoàng, đại diện Chúa Giêsu ở trần gian, đều yêu mến Mẹ Maria và luôn mời gọi tín hữu cầu nguyện kinh Mân Côi. Các ngài, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn luôn đọc kinh Mân Côi.

Sở dĩ Mẹ Maria khuyên con cái mình năng lần hạt Mân Côi, vì bản thân Mẹ hiểu lời kinh này thần lực biết bao và chính Mẹ đã đọc kinh này suốt đời Mẹ: "Mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng." (Lc 2:19)

Còn bạn, bao nhiêu lần trong đời bạn đọc kinh này? Nếu đã đọc nhiều rồi, thì ngay hôm nay, thêm một lần nữa, hãy cầm lấy cổ tràng hạt và bắt đầu: "Kính mừng Maria!" vì đây là lời kinh cứu rỗi, lời kinh của hoà bình, lời kinh của sự sống, lời kinh của hạnh phúc.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 & Đức Phanxicô tại linh địa Fatima



LỄ CÁC THÁNH

Thứ Ba 1-11-2022

LỄ CÁC LINH HỒN

Thứ Tư 2-11-2022

Cùng với Giáo Hội, trong tháng 11 chúng ta long trọng tuyên xưng & cử hành mầu nhiệm Giáo Hội hiệp thông giữa 3 thành phần:

TÍN HỮU tại thế đang lữ hành về Nước Chúa - các LINH HỒN đang được thanh luyện nơi luyện ngục - các THÁNH đang hiển vinh trên thiên đàng.



Kết tháng Mân Côi

THỨ HAI 31-10-2022

KIỆU RƯỚC VINH KÍNH MẸ
THÁNH LỄ VỌNG LỄ CÁC THÁNH

Thật là niềm vui vào ngày kết tháng của Mẹ: mọi người của Cộng Đoàn được hiệp với toàn thể các thánh ở Thiên Đàng cất vang lời ca ngợi và tỏ lòng yêu mến Mẹ!

CHÚA NHẬT 30 *thường niên*

"Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngược mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.'" Lc 18:13

Lời cầu nguyện thật lúc nào cũng là lời cầu nguyện của tình yêu thương và tha thứ, lời cầu nguyện liên kết mọi người với nhau, lời cầu nguyện của sự xây dựng cộng đoàn. Thật là khác với những lời cầu nguyện của những người Pharisiêu như được mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay.

Tác giả tập sách nổi tiếng có tựa đề: "Nơi Thiên Chúa khóc". Do kinh nghiệm sống đức tin của một cộng đồng Kitô hữu bị bách hại tại Đông Âu trước đây, kể lại kinh nghiệm cảm động nhất của mình trong việc cầu nguyện như sau:

Tôi cùng với một số người Đức bị đưa đi đày xa quê hương từ giữa thế chiến thứ hai. Tất cả đều là người Công giáo và cùng lao động tại một nông trường. Nơi ấy không có nhà thờ cũng chẳng có linh mục, nhưng chúng tôi được tụ họp mỗi chiều Chúa Nhật tại một nghĩa địa cũ để cầu nguyện chung với nhau. Khi biết cách đó 1,000 km có linh mục, anh chị em Kitô bèn quyết định hàng tháng góp chung nhau ít tiền để mua vé xe cho một bà già đi về nơi ấy, để đem Mình Thánh đến cho cộng đoàn. Thế rồi, từ đó mỗi buổi chiều Chúa Nhật, cộng đoàn gặp nhau trong nghĩa địa với tâm hồn hân hoan vui sướng, vì biết rằng có Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện với mình. Chúng tôi sốt sắng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa. Những ai yếu liệt đều được trao cho của ăn đàng quý giá trước khi qua đời. Nhờ vậy, trong suốt mấy chục năm trời, cộng đoàn Kitô hữu chúng tôi vẫn sống niềm tin kiên vững, đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu thương bác ái huynh đệ.

Tác giả của tập sách nói trên được sang sống bên thế giới tự do và cho biết chính mình là người điều khiển cộng đoàn Kitô hữu vào mỗi buổi chiều Chúa Nhật tại nghĩa địa như đã kể trong tập sách. Sống trong xã hội tự do, nhưng tâm hồn tác giả lúc nào cũng hướng về cộng đoàn huynh đệ vây quanh Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và nâng đỡ nhau.

Chỉ còn 1 tuần là hết tháng 10! Hãy cùng nhau về bên Mẹ LẦN CHUỖI MÂN CÔI!



CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C 23/10/2022

BÀI ĐỌC I: Hc 35, 15b-17. 20-22a (HI 12-14. 16-18)

"Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây".

Trích sách Huấn Ca.

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hờn đấng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. *Đó là lời Chúa.*

ĐÁP CA

KIA NGƯỜI ĐAU KHỔ CẦU CỨU VÀ CHÚA ĐÃ NGHE

- 1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngại khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
- 2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.
- 3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 4, 6-8. 16-18

"Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã

chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phủ hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen. *Đó là lời Chúa.*

Alleluia Alleluia!

CHÚA PHÁN: "THẦY LÀ ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG; KHÔNG AI ĐẾN ĐƯỢC VỚI CHA MÀ KHÔNG QUA THẦY"

PHÚC ÂM: Lc 18, 9-14

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các người: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". *Đó là lời Chúa.*

Quyên Giáo

Q/G CHÚA NHẬT 16/10/2022: \$2,046.00

**Q/G LẦN II CHÚA NHẬT 23/10/2022 CHO ĐỊA PHẬN
(WORLD MISSION SUNDAY)**

ĐỪNG XIẾT ĐOÁN

Xin Mẹ giúp chúng ta biết thưa “Xin vâng” như Mẹ. Đó là lời xin vâng có phó thác, cậy trông và khiêm tốn. Từ lời xin vâng tuyệt diệu ấy, đất trời được nối kết, Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta.

Tâm lý thông thường, ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng

và thói quen xét đoán người khác khi người ta vắng mặt. Việc xét đoán và kết luận về một người nào thường mang tính chủ quan phiến diện và nhiều lúc gây ra những hậu quả khôn lường. Khi xét đoán người khác, chúng ta tự coi mình là chuẩn mực, và nếu ai không giống như chúng ta thì đều bị kết án và phê bình. Xét đoán là một thói quen xấu. Người tin Chúa cần loại bỏ thói xấu này.

“Hai người lên Đền thờ cầu nguyện” – Chúa Giêsu bắt đầu câu chuyện với mục đích cảnh báo chúng ta về thói quen xét đoán chỉ trích người khác. Người biệt phái tự coi mình là người công chính. Anh lên Đền thờ cầu nguyện, nhưng thực ra anh đã lợi dụng môi trường thiêng thánh này để khoe mình và để xét đoán người khác. Nội dung lời cầu nguyện của anh toàn là những lời khoe khoang. Không những khoe khoang những việc đạo đức mình làm, anh còn nặng lời kết án người khác. Nhận định của anh về người khác thể hiện rõ sự ghen tỵ, hằn học. Chúa Giêsu kết luận: lời cầu nguyện của người biệt phái không được nhận lời. Bởi lẽ anh không đến Đền thờ để cầu nguyện nhưng để phò trương.

Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng có quyền xét xử. Ngài là thẩm phán công minh – tác giả sách Huấn Ca khẳng định như thế. Truyền thống Kinh Thánh thường diễn tả Thiên Chúa bênh vực và bảo vệ những người nghèo khổ cô thế cô thân. Những ai lợi dụng quyền hành mà bắt nạt và chèn ép những người yếu thế, sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt. Cũng vậy, lời cầu nguyện của

người nghèo được Chúa lắng nghe. Tác giả đã dùng hình ảnh “lời cầu nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm” để diễn tả mối quan tâm của Thiên Chúa. Ngài luôn nhận lời họ khi họ cầu nguyện. Lời cầu nguyện của người thu thuế trong câu chuyện là lời cầu nguyện chân thành. Nội dung lời cầu nguyện của anh là nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình để xin Chúa rù lòng thương. Anh không khoe khoang. Anh cũng không lời người khác vào lời cầu nguyện của mình. Lời cầu nguyện của anh là những lời tâm sự chân thành giữa anh với Chúa, với xác tín Ngài sẽ nhận lời.

Người tín hữu tin Thiên Chúa là Đấng thẩm phán công minh. Họ phải sống thế nào để không bị kết án vào lúc cuối của cuộc đời. Quả vậy, tất cả những hành vi cử chỉ và lối sống của mỗi chúng ta đều được “ghi chép” và sẽ được phơi bày trong ngày phán xét. Ý

thức mình sẽ bị phán xét sẽ giúp con người thận trọng hơn trong cách ứng xử và trong đời sống hằng ngày. Tin vào Chúa là Đấng thẩm phán công minh, người tín hữu không hoảng loạn trước đau khổ thử thách. Phaolô đang bị cầm tù và sắp bị đưa ra xét xử. Ông viết cho môn sinh của mình là Timôthê những dòng tâm sự đầy xác tín: “Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện”. Phaolô đón nhận đau khổ thử thách trong niềm hy vọng, vì ông biết Thiên Chúa sẽ thưởng công cho mình.

“Phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được

tôn lên”. Đó là giáo huấn rút ra từ câu chuyện hai người lên Đền thờ cầu nguyện. Đó cũng là bài học Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay. Cuộc sống đầy bạo lực, xung đột và chia rẽ do con người thiếu khiêm nhường, và sẵn sàng được thua mà không nghĩ đến đạo lý làm người. Trong những ngày cuối tháng Mười này, chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria, mẫu gương của sự khiêm nhường. Chính từ sự khiêm nhường mà Mẹ được tôn vinh: “Muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phúc”. *Xin Mẹ giúp chúng ta biết thưa “Xin vâng” như Mẹ. Đó là lời xin vâng có phó thác, cậy trông và khiêm tốn. Từ lời xin vâng tuyệt diệu ấy, đất trời được nối kết, Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta.*

(Suy niệm của ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên)





Chuỗi Mân Côi tuy đơn sơ, nhưng mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng. Xin cho mọi người chúng ta, luôn yêu mến việc lần hạt Mân côi và tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, biết loại bỏ những bất hòa chia rẽ, để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho được hòa thuận yên vui .



DANH SÁCH QUÝ AN NHÂN DÂNG CÚNG HOA THÁNG MÂN CÔI 2022

1	A/C HỒNG HỒ	\$100.00
2	CHỊ YẾN LINH	\$100.00
3	A/C ĐỨC-VÂN	\$200.00
4	ANH NGUYỄN NGUYỄN LÀNH	\$20.00
5	ANH NGUYỄN SANG	\$50.00
6	CHỊ NGUYỄN TRẦN TRẦN	\$50.00
7	A/C LÊ SỸ	\$50.00
8	CÔ THIÊN	\$100.00
9	CÔ SANH	\$100.00
10	BÀ CỐ NGHĨA	\$50.00
11	CHỊ PHẤN	\$100.00
12	BÁC DUNG	\$50.00
13	A/C THƠM-THANH	\$50.00
14	BÀ XUÂN (THANH)	\$100.00
15	BÀ NẤY	\$50.00
16	ẨN DANH	\$23.00
17	A/C VŨ MAI	\$50.00
18	Ô/B HUỖNH QUẾ	\$100.00
19	A/C LÊ AN	\$50.00
20	BÀ THƯƠNG	\$30.00
21	A/C HOA-ĐÌNH	\$100.00
22	ẨN DANH	\$89.00
23	A/C HOA LY LƯU	\$50.00
24	A/C CHIẾN - MINH	\$50.00
25	ẨN DANH	\$100.00
26	ẨN DANH	\$35.00
27	A/C RING-THANH	\$50.00
28	ẨN DANH	\$30.00
29	A/C HUỖNH CƯỜNG	\$50.00
30	A/C TRUNG-DUNG	\$50.00
31	A/C PHAN THỰC	\$100.00
32	CHỊ HUỆ-JENNY	\$50.00
33	ẨN DANH	\$200.00
34	A/C NHUẬN LÊ	\$100.00
35	A/C TRUNG THANH	\$50.00
36	CHỊ NGUYỄN THANH HƯƠNG	\$20.00
37	CHỊ TRẦN QUÊ HƯƠNG	\$20.00

NHÀ CHO MƯỐN

Nhà 4 phòng ngủ, 1 phòng tắm, rộng rãi, thoáng mát, khu vực yên tĩnh, zip code: 95215
Xin liên lạc chị Đẹp: 209-609-0445